

Số: /BC-UBND

Đắk Hà, ngày tháng năm 2023

BÁO CÁO

Kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri được gửi đến trước và sau Kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân huyện; việc giải quyết các nội dung chất vấn tại kỳ họp thứ 5

Kính gửi: Hội đồng nhân dân huyện khóa VI,
Kỳ họp thứ 6, Nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Căn cứ Thông báo số 17/TB-TTHĐND ngày 18/5/2023 của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Đắk Hà về nội dung, thời gian tổ chức kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026; Ủy ban nhân dân huyện báo cáo kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri được gửi đến trước và sau Kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân huyện; việc giải quyết các nội dung chất vấn tại kỳ họp thứ 5, như sau:

I. Công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện

Căn cứ Báo cáo số 127/BC-TTHĐND, ngày 18/11/2022 của Thường trực HĐND huyện về tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ 5 HĐND huyện; Báo cáo số 498/BC-MTTQ-BTT ngày 14/11/2022 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện về kết quả tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 5, Hội đồng nhân dân huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026; Báo cáo số 523/BC-TTHĐND ngày 11/01/2023 của Thường trực HĐND huyện về tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri sau kỳ họp thứ 5 HĐND huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026; Báo cáo số 523/BC-MTTQ-BTT ngày 11/01/2023 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện về kết quả tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 5, Hội đồng nhân dân huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026; Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan theo chức năng, nhiệm vụ tiến hành rà soát, giải quyết và tham mưu Ủy ban nhân dân huyện giải quyết, trả lời kiến nghị cử tri, chất vấn của đại biểu HĐND huyện¹ và tổng hợp, báo cáo kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau Kỳ họp

¹ Công văn số 3197/UBND-TH ngày 21/11/2022 của UBND huyện Đắk Hà về việc tham mưu báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 5 HĐND huyện; Công văn số 3274/UBND-KTHT ngày 29/11/2022 về việc đề nghị phối hợp trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 5 HĐND huyện; Công văn số 186/UBND-TH ngày 03/02/2023 của Ủy ban nhân dân huyện Đắk Hà về việc tham mưu báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 5 HĐND huyện; Công văn số 1395/UBND-TH ngày 30/5/2023 về việc thực hiện nội dung đã trả lời chất vấn của đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tại Kỳ họp thứ 4,5; việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 5 HĐND huyện Khóa VI. Công văn số 2933/UBND-TH ngày 25/10/2022 về việc đề nghị báo cáo kết quả giải quyết việc trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri, ý kiến chất vấn tại kỳ họp thứ 4 HĐND huyện khóa VI.

thứ 5 Hội đồng nhân dân huyện Khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo quy định².

II. Kết quả thực hiện

1. Kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri được gửi đến trước và sau Kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân huyện:

1.1. Trước Kỳ họp thứ 5: Tổng số ý kiến, kiến nghị: **14 ý kiến** (Trong đó: Số ý kiến, kiến nghị đã giải quyết dứt điểm **13 ý kiến**. Số ý kiến, kiến nghị đang giải quyết: **01 ý kiến**; Số ý kiến, kiến nghị chưa giải quyết: **00 ý kiến**).

1.2. Sau Kỳ họp thứ 5: Tổng số ý kiến, kiến nghị: **15 ý kiến** (Trong đó: Số ý kiến, kiến nghị đã giải quyết dứt điểm **14 ý kiến**; Số ý kiến, kiến nghị đang giải quyết **01 ý kiến**; Số ý kiến, kiến nghị chưa giải quyết: **00 ý kiến**).
(Cụ thể có Phụ biểu số I, II kèm theo).

2. Việc giải quyết các nội dung chất vấn tại Kỳ họp thứ 5

2.1. Kết quả thực hiện nội dung đã trả lời chất vấn của đại biểu Nguyễn Văn Chiến³:

* Về công tác phòng cháy, chữa cháy: Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện thường xuyên làm việc với các hộ kinh doanh tại Cụm CN - TTCN, Làng nghề thị trấn Đăk Hà để kiểm tra và yêu cầu cam kết thực hiện đảm bảo an toàn về phòng, chống cháy nổ. Thường xuyên thực hiện công tác kiểm tra, tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng cháy và chữa cháy tới các hộ kinh doanh theo quy định⁴. Ngoài ra, hàng năm cơ quan chức năng Công an phòng cháy, chữa cháy tỉnh, huyện thường xuyên kiểm tra và tổ chức các lớp tập huấn cho các hộ kinh doanh tại Cụm CN - TTCN, Làng nghề thị trấn Đăk Hà để nắm bắt và thực hiện tốt công tác phòng, chống cháy nổ. (Năm 2023, Công an huyện đã chủ trì, tham mưu tổ chức 01 đợt thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại TDP 7 thị trấn Đăk Hà).

* Đối với các hộ kinh doanh chưa hoạt động hoặc hoạt động nhưng không đúng ngành nghề và để ở: UBND huyện đã chỉ đạo Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng làm việc trực tiếp với hộ thuê đất kinh doanh để vận động các hộ tổ chức kinh doanh đúng ngành nghề theo quy định, trường hợp các hộ thuê đất không thực hiện kinh doanh theo đúng ngành nghề đăng ký thì thu hồi lại diện tích đất cho thuê và thu hồi giấy phép kinh doanh theo quy định pháp luật.

² Báo cáo số 1003/BC-UBND ngày 16/11/2022 về việc báo cáo kết quả trả lời, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 4; việc giải quyết các nội dung chất vấn tại kỳ họp thứ 4 Hội đồng nhân dân huyện khóa VI. Báo cáo số 1146/BC-UBND ngày 22/12/2022 về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 5 HĐND huyện VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026; Báo cáo số 174/BC-UBND ngày 09/3/2023 về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 5 HĐND huyện VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

³ Thời gian qua, hoạt động của Cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, Làng nghề thị trấn Đăk Hà từng bước đi vào hoạt động ổn định và có hiệu quả. Tuy nhiên, còn có nhiều bất cập trong công tác quản lý, hoạt động tại làng nghề thị trấn Đăk Hà như: công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, công tác phòng, chống cháy nổ, một số cơ sở được giao đất xây dựng nhưng không hoạt động và hoạt động không đúng ngành nghề đăng ký, xây dựng mục đích chỉ để ở... Đề nghị đồng chí Chủ tịch UBND huyện cho biết có những giải pháp gì để giải quyết và khắc phục các bất cập nêu trên?

⁴ Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy, chữa cháy; Nghị định số 136/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật PCCC và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC.

Tuy nhiên qua báo cáo của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng do một số hộ gặp khó khăn về tài chính, sản phẩm làm ra khó tiêu thụ và việc thu hồi đất thuê rất khó vì phần tài sản gắn liền trên đất. Cơ quan chuyên môn đã làm việc và vận động các hộ tổ chức kinh doanh theo đúng ngành nghề đã đăng ký, trường hợp hoạt động không đúng ngành nghề kinh doanh thì chuyển nhượng cho hộ khác. Đối với các hộ được chuyển nhượng sau, buộc phải có cam kết thời gian thực hiện và kinh doanh đúng ngành nghề như đăng ký.

* *Công tác bảo vệ môi trường*: Thường xuyên chỉ đạo các đơn vị liên quan triển khai thực hiện đảm bảo công tác vệ sinh môi trường, thu gom, xử lý rác thải tại Chợ trung tâm, làn nghề thị trấn đảm bảo theo quy định.

2.2. Kết quả thực hiện nội dung đã trả lời chất vấn của đại biểu Phan Hồng Sơn⁵: Tại phiên chất vấn Phòng Tài nguyên và Môi trường đã trả lời, giải đáp trực tiếp cho đại biểu Phan Hồng Sơn được biết các nội dung chất vấn; Đồng thời để có cơ sở rà soát, giải quyết kiến nghị của 12 cử tri theo nội dung chất vấn của đại biểu và có kiến nghị đại biểu đề nghị UBND xã rà soát, tổng hợp gửi Phòng Tài nguyên và Môi trường để xem xét, tuy nhiên đến nay Phòng Tài nguyên và Môi trường chưa nhận được kết quả rà soát, báo cáo của UBND xã Ngọc Réo (Ngày 26/5/2023, Phòng Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 216/TNMT-TH đề nghị UBND xã Ngọc Réo khẩn trương chỉ đạo rà soát, báo cáo kèm theo danh sách các trường hợp chưa được cấp giấy chứng nhận QSD đất đối với dự án nêu trên để gửi về Phòng Tài nguyên và Môi trường để xem xét tham mưu giải quyết). Sau khi có báo cáo rà soát của UBND xã Ngọc Réo, Phòng Tài nguyên và Môi trường sẽ tham mưu xử lý theo đúng qui định của Pháp luật về đất đai.

2.3. Kết quả thực hiện nội dung đã trả lời chất vấn của đại biểu Nguyễn Thanh Huyền⁶: Ngày 22/9/2022, Phòng Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 131/CV-TNMT đề nghị Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tra cứu, sao lục, cung cấp hồ sơ công nhận và cấp Giấy chứng nhận QSD đất đối với ông Nguyễn Xuân Hải, ông Nguyễn Quang Thượng (con trai ông Hải) để làm cơ sở giải quyết nội dung khiếu nại của ông Nguyễn Quang Hân. Tuy nhiên, đến nay, hồ sơ cấp giấy chứng nhận QSD đất năm 2003 cho do ông Nguyễn Xuân Hải và ông Nguyễn Quang Thượng (con trai ông Hải) chưa tìm thấy nên Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện chưa cung cấp; chưa có cơ sở tham mưu, giải quyết dứt điểm vụ việc. Hiện nay, đang chờ kết quả triển khai công tác chỉnh lý tài liệu địa chính từ trước đến nay, trong quá trình tiếp

⁵ Năm 2013, huyện hợp đồng với các công ty thực hiện đo đạc chính quy trên địa bàn, trong đó có xã Ngọc Réo. Tuy nhiên, có 936 hộ của xã đã nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; có 12 hộ có tên trong danh sách được cấp GCN QSD đất vẫn chưa được nhận. Xin đồng chí cho biết nguyên nhân vì sao một số hộ vẫn chưa được nhận sổ đỏ? Trách nhiệm thuộc về ai? Giải pháp khắc phục trong thời gian tới?

⁶ Đơn kiến nghị, phản ánh của công dân Nguyễn Quang Hân, thôn Đăk Bình, xã Đăk Ngok kiến nghị giải quyết việc ông Nguyễn Xuân Hải, hiện là thôn trưởng thôn Đăk Bình, xã Đăk Ngok có hành vi lợi dụng chức quyền, chiếm dụng đất công và đất hai vụ lúa của Xí nghiệp thủy nông (Nay là Công ty cà phê 704) để xây dựng nhà ở. Nội dung này đã được công dân ý kiến, kiến nghị rất nhiều lần, ở nhiều cấp khác nhau. Ngày 11/03/2022, Thanh tra tỉnh đã có Kết luận số 04/KL-TTr đề nghị UBND huyện chỉ đạo kiểm tra, xem xét, xử lý nội dung trên. Tuy nhiên, đến nay đã hơn 8 tháng kể từ ngày có kết luận của Thanh tra tỉnh, nhưng ý kiến của công dân vẫn chưa được giải quyết, gây bức xúc cho công dân. Vậy xin hỏi đồng chí Trưởng phòng TN&MT huyện Đăk Hà đã tham mưu UBND huyện như thế nào để giải quyết dứt điểm đơn kiến nghị của công dân Nguyễn Quang Hân.

nhận, bàn giao kết quả chỉnh lý hồ sơ, nếu tìm thấy hồ sơ cấp giấy chứng nhận đối với các trường hợp trên, Phòng Tài nguyên và Môi trường sẽ tham mưu thực hiện trình tự giải quyết đơn tố cáo đảm bảo theo qui định.

2.4. Kết quả thực hiện nội dung đã trả lời chất vấn của đại biểu Nguyễn Thanh Huyền⁷ và Đại biểu Nguyễn Văn Dũng⁸: Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tham mưu UBND huyện trình Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban chấp hành ban hành Chương trình số 59-CTr/HU ngày 04/7/2022 của BCH Đảng bộ huyện thực hiện Nghị quyết 14-NQ/TU ngày 19/5/2022 của BCH Đảng bộ tỉnh về đầu tư, phát triển và chế biến dược liệu trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 để các tổ chức cơ sở Đảng trong toàn Đảng bộ huyện xây dựng kế hoạch thực hiện. Tham mưu UBND huyện ban hành Kế hoạch số 203/KH-UBND ngày 10/8/2022 thực hiện Chương trình số 59-CTr/HU (*Trong đó đã đề ra các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể về: Thường xuyên tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về đầu tư, phát triển và chế biến dược liệu; tập trung nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước; phát huy vai trò của các đoàn thể chính trị - xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp trong đầu tư, phát triển và chế biến dược liệu; Đầu tư phát triển dược liệu, gắn với công nghiệp chế biến và mở rộng thị trường tiêu thụ; Huy động các nguồn lực đầu tư và thực hiện cơ chế, chính sách về phát triển dược liệu*); ban hành Công văn số 600/UBND-NNPTNT ngày 16/3/2023 về việc triển khai chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 07/3/2023 của UBND tỉnh về đầu tư, phát triển và chế biến dược liệu; lập danh sách đăng ký tham gia tập huấn về dược liệu theo Công văn số 1428/UBND-NNTN ngày 18 tháng 5 năm 2023. Đến nay, theo số liệu báo cáo đến ngày 30/4/2023 của các xã, thị trấn thì diện tích cây dược liệu các loại là 246,94ha, ước thực hiện 6 tháng đầu năm đạt khoảng 332,5ha.

2.5. Kết quả thực hiện nội dung đã trả lời chất vấn của đại biểu Trần Thị Yến⁹: Đến nay Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 919/QĐ-TTg, ngày 01 tháng 8 năm 2022 về phê duyệt Chương trình Mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2021 - 2025, Quyết định số 148/QĐ-TTg ngày 24 tháng 02 năm 2023 ban hành bộ tiêu chí và quy trình đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm; UBND tỉnh Kon Tum cũng đã ban hành

⁷ Chủ trương phát triển cây dược liệu là một chủ trương lớn của Tỉnh ủy, Huyện ủy nhằm nâng tầm và phát triển các sản phẩm dược liệu tại địa phương, góp phần thúc đẩy KT-XH, nâng cao thu nhập cho người dân. Tuy nhiên, hiện nay việc sản xuất cây dược liệu trên địa bàn huyện nhìn chung còn mang tính tự phát, chưa có sự liên kết theo chuỗi giá trị nên bị ảnh hưởng không nhỏ bởi giá cả bấp bênh và thị trường tiêu thụ không ổn định, điều này gây ảnh hưởng đến tâm lý mở rộng sản xuất của người dân. Vậy xin hỏi đ/c Trưởng phòng NN&PTNT huyện đã tham mưu UBND huyện có giải pháp nào để khắc phục tình trạng nêu trên?

⁸ Hiện nay, một trong những chỉ tiêu về phát triển kinh tế là tập trung phát triển cây dược liệu tại các địa phương. Tuy nhiên, trên địa bàn huyện hiện nay chưa có các cơ sở thu mua, sản xuất và chế biến, tiêu thụ các sản phẩm từ cây dược liệu. Vậy, để người dân đồng thuận trong việc triển khai thực hiện phát triển cây dược liệu, đồng thời tránh tình trạng trồng ra không có người mua, mất giá... đề nghị đồng chí cho biết trong thời gian đến cần có những giải pháp cụ thể như thế nào để bao tiêu, thu mua và chế biến các sản phẩm từ cây dược liệu do người dân trồng ra.

⁹ Những năm qua, huyện đã triển khai chủ trương phát triển Chương trình “mỗi xã một sản phẩm”(OCOP) gắn với vùng nguyên liệu đặc trưng, truyền thống ở các xã, thị trấn. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai xây dựng, duy trì và phát triển các sản phẩm đặc trưng của các xã, thị trấn trên địa bàn huyện vẫn còn nhiều hạn chế, bất cập và chưa hiệu quả. Trước những hạn chế, tồn tại của việc triển khai Chương trình “mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) gắn với vùng nguyên liệu đặc trưng, truyền thống ở các xã, thị trấn; với trách nhiệm; với trách nhiệm là cơ quan chuyên môn tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện triển khai thực hiện Chương trình “mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) gắn với vùng nguyên liệu đặc trưng, truyền thống ở các xã, thị trấn, đồng chí Trưởng phòng NN&PTNT huyện có những giải pháp gì để triển khai có hiệu quả trong thời gian tới

Kế hoạch 908/KH-UBND ngày 21/3/2023 về Kế hoạch thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025. Phòng Nông nghiệp và PTNT đã tham mưu UBND huyện đã ban hành Văn bản số 320/UBND-NNNT ngày 16/02/2023 về triển khai thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) năm 2023 và Kế hoạch số 130/KH-UBND ngày 05/5/2023 về Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn huyện Đăk Hà giai đoạn 2021 - 2025. Đến nay đã được UBND tỉnh phê duyệt danh sách ý tưởng/sản phẩm của huyện Đăk Hà tham gia Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) đợt 1 năm 2023 tại Quyết định số 190/QĐ-UBND, ngày 05/5/2023 là 20 sản phẩm của 14 chủ thể và 03 sản phẩm của 01 chủ thể xin đăng ký nâng hạng, từ 3 sao lên 4 sao và từ 4 sao lên 5 sao.

Trên đây là báo cáo kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri được gửi đến trước và sau Kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân huyện; việc giải quyết các nội dung chất vấn tại kỳ họp thứ 5 của UBND huyện Đăk Hà./.

Nơi nhận:

- Như trên (Trình Kỳ họp thứ 6);
- TT HĐND huyện (b/c);
- CT, PCT UBND huyện;
- Các Ban HĐND huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Các cơ quan, đơn vị thuộc huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- LĐ, CV VP;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Hà Tiến